



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โทร. ๔๓๒๔

ที่ กษ ๐๔๐๓/ว ๑๓๖

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งปรับปรุงระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบอินทราเน็ต และระบบสารสนเทศต่างๆ สำหรับใช้เป็นช่องทางให้บริการเว็บไซต์หน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บ การสืบค้น และการรับ-ส่งข้อมูล ตามภารกิจงานของหน่วยงาน โดยดำเนินการปรับปรุงระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนของตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตได้นั้น จะต้องทำการพิสูจน์ตัวตน โดยระบุบัญชีผู้ใช้งาน (User name) และรหัสผ่าน (Password) จึงสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานได้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน เพื่อการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรียบร้อยแล้ว และพร้อมให้บริการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ โดยเริ่มใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนเวอร์ชันใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่าน QR Code ด้านล่างนี้ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นายชูศักดิ์ จันทะเดช และนางสาวนิชนันท์ อินทะแสง ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๒๗๑๔ ต่อ ๔๓๒๔, ๔๓๒๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



วิธีการใช้งาน

ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน

(นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



## ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

- (1) ● ชื่อผู้ใช้งาน
- (2) ● รหัสผ่าน
- (3) ● คลิกปุ่ม

รูปที่ 1 หน้าจอ ล็อกอิน ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน

รูปที่ 2 แสดงสถานะเข้าใช้งานได้สำเร็จ

### วิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน

1. การเข้าสู่ระบบเครือข่าย ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ต้องมีการลงบันทึกเข้า (Login) และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้บริการ
2. ทำการเปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์ (Google Chrome) (Microsoft Edge) จะปรากฏ หน้าจอ ล็อกอิน ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3. **กรอก (1) Username และ (2) Password และคลิกปุ่ม (3) Sign in** ระบบจะทำการตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
4. ปรากฏ หน้าจอ การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต จะแสดงสถานะเข้าใช้งานได้สำเร็จ (กด Sign out หากต้องการออกจากระบบ)
5. เมื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตสำเร็จ **ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์** โดยสามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะต้องทำการล็อกอินระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อได้ที่กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นายชูศักดิ์ จันทะเดช และนางสาวนิชนันท์ อินทะแสง โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๒๗๑๔ โทรศัพท์ภายใน ๔๓๒๔, ๔๓๒๘